

**TẠI TÒA ÁN LƯU ĐỘNG CỦA QUẬN \_\_\_\_\_, MISSISSIPPI**

BANG MISSISSIPPI

NGUYỄN ĐƠN

VÀ

SỐ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ BỊ CÁO

**TỪ BỎ VIỆC BUỘC TỘI, BÀO CHỮA,  
LỆNH LẬP KẾ HOẠCH VÀ BỎ TRÍ NGÀY XÉT XỬ**

NGÀY NÀY Bị cáo, cùng với Luật sư của mình, từ chối quyền đọc chính thức bản cáo trạng về nguyên nhân này và để bào chữa cho cáo buộc \_\_\_\_\_ Bị cáo nói rằng mình KHÔNG CÓ TỘI.

Bị cáo xác nhận rằng mình đã lập một cam kết có bảo lãnh tại ngoại với Công ty Bảo lãnh Tại ngoại \_\_\_\_\_, với số tiền \_\_\_\_\_, được lưu trong hồ sơ tại Văn phòng Thư ký Lưu động, bảo lãnh đó được điều chỉnh theo luật và được Cảnh sát trưởng Quận \_\_\_\_\_ chấp thuận.

Bị cáo và luật sư của mình đồng ý rằng vụ án sẽ được xét xử vào ngày \_\_\_\_\_.

**VÌ VẬY, TÒA YÊU CẦU** rằng Lệnh Lập kế hoạch sau đây được nhập vào trong vụ án này. Lệnh này phải được Tiểu bang và Bị cáo tuân thủ nghiêm ngặt trừ phi Tòa án có chỉ thị khác:

1. Nếu Bị cáo mong muốn được Tiểu bang tiết lộ thông tin, Bị cáo phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho Công tố viên trong vòng 5 ngày sau ngày buộc tội hoặc từ chối buộc tội. Thông tin tiết lộ này sẽ được lấy từ văn phòng Công tố viên. Việc Bị cáo không yêu cầu Tiết lộ thông tin bằng văn bản sẽ cấu thành sự từ bỏ quyền được Tiết lộ thông tin.
2. Bị cáo sẽ tự động cung cấp Thông tin tiết lộ đối ứng cho Công tố viên không quá 15 ngày làm việc trước ngày xét xử nếu Bị cáo được Công tố viên yêu cầu. Thông tin tiết lộ này sẽ được chuyển cho văn phòng Công tố viên. Cả Công tố viên và Bị cáo sẽ ghi lại những mục Tiết lộ thông tin nào đã được cung cấp cho bên kia.

3. Trong vòng 10 ngày sau ngày buộc tội hoặc từ chối buộc tội, Công tố viên sẽ cung cấp cho Bị cáo một đề nghị nhận tội bằng văn bản nếu cần đưa ra khuyến nghị. Trong vòng 30 ngày sau ngày đề nghị nhận tội, Bị cáo phải thông báo cho Công tố viên bằng văn bản về việc họ chấp nhận hay từ chối đề nghị nhận tội, và nếu từ chối, liệu họ muốn đưa ra lời nhận tội "mờ" hay mong muốn được xét xử về các tội danh. Nếu nhận tội thì các bên sẽ nhanh chóng lên lịch trình với Quản trị viên Tòa án. Nếu Bị cáo thay đổi lập trường sau khi quyết định tiến hành xét xử như đã nêu ở trên và quyết định nhận tội, thì lời bào chữa sẽ là lời bào chữa "công khai" mà không có đề nghị của Công tố viên.
4. Tất cả các kiến nghị sẽ được nộp, tổng đạt và đưa ra xét xử ngay khi bên đề nghị đó nhận thấy rằng kiến nghị đó là cần thiết, nhưng sẽ được đưa ra xét xử vào Ngày kiến nghị do Quản trị viên Tòa án xác định không muộn hơn 10 ngày làm việc trước phiên tòa. Ngoài ra, các kiến nghị cần được thông báo trước ngày điều trần ít nhất 5 ngày. Việc không tuân theo thủ tục này sẽ dẫn đến việc từ chối kiến nghị. Kiến nghị hoãn, trong trường hợp có tình tiết cấp bách, được miễn yêu cầu 10 ngày này, nhưng phải được đưa ra xét xử trước ngày xét xử; nếu không, việc hoãn như vậy sẽ bị từ chối. Kiến nghị hoãn vào ngày xét xử không được khuyến khích và sẽ chỉ được chấp nhận trong những trường hợp đặc biệt khi kiến nghị đó không thể được xét xử trước ngày xét xử và Tòa án sẽ quyết định theo quyết định riêng của mình.
5. Sẽ không có sự sai lệch nào so với Lệnh này ngoại trừ có sự chấp thuận bằng văn bản của Thẩm phán lưu động và có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu không tuân thủ Lệnh này.

**YÊU CẦU** ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_, năm 20\_\_\_\_.

---

**THẨM PHÁN TÒA ÁN LƯU ĐỘNG**

PHÊ DUYỆT:

\_\_\_\_\_  
Bị cáo

\_\_\_\_\_  
Luật sư bào chữa

\_\_\_\_\_  
Công tố viên

cc: Công tố viên  
Luật sư bào chữa  
Quản trị viên tòa án